

บริการให้คำปรึกษาของโรงเรียน

ข้อมูลสำหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

โรงเรียนรัฐ NSW ทุกแห่งสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านจิตวิทยา โดยผ่านบริการให้คำปรึกษาของโรงเรียน

บริการให้คำปรึกษาของโรงเรียนรวมถึงที่ปรึกษาของโรงเรียนและนักจิตวิทยาของโรงเรียน ที่ให้คำปรึกษา การประเมินผลทางจิตวิทยา และบริการเข้าแทรกแซงสำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนถึงชั้นปี 12 โดยทำงานเคียงข้างกับครอบครัว เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีที่นักเรียนต้องการ และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อย่างมีสุขภาพและสนับสนุนการเรียนรู้

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของโรงเรียนทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านจิตวิทยา และได้ใช้ความชำนาญทางด้านสุขภาพจิต การเรียนรู้และพฤติกรรม เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ ทางสังคม พฤติกรรมและอารมณ์

ที่ปรึกษาของโรงเรียนหรือนักจิตวิทยาของโรงเรียนสามารถ:

- ให้คำแนะนำแก่นักเรียน
- ประเมินการเรียนรู้และความต้องการทางสุขภาพจิตของนักเรียน
- ทำงานร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
- ช่วยครอบครัวให้เข้าใจและจัดการการเรียนรู้และความต้องการทางสุขภาพจิตของบุตร
- ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานภายนอกและผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต เพื่อให้มีการประสานงานสนับสนุนโดยรอบด้านแก่นักเรียนแต่ละคน

เมื่อทำงานร่วมกับนักเรียน บิดามารดาหรือผู้ดูแลและครู เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของโรงเรียนจะอธิบายวิธีการทำงานของเขา โปรดรับฟังด้วยความตั้งใจ และขอให้ช่วยชี้แจงข้อเลือกต่างๆ และส่งเสริมให้มีการตัดสินใจอย่างรอบรู้

การรักษาความลับ

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของโรงเรียนให้ความสนับสนุนทางด้านจิตวิทยาตามความสมัครใจและเป็นความลับแก่นักเรียน และจะไม่แบ่งข้อมูลที่เป็นการลับแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักเรียน บิดามารดาหรือผู้ดูแล ยกเว้นเมื่อถูกกำหนดตามกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันการเสี่ยงอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ

การอ้างอิง

ลำดับความสำคัญของการให้ความสนับสนุนในการปรึกษาของโรงเรียน ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือกับทีมการเรียนรู้และสวัสดิภาพของโรงเรียน บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนรู้ สุขภาพจิตและ/หรือสวัสดิภาพของบุตร สามารถขอทำนัดโดยติดต่อกับทางโรงเรียน นักเรียนยังสามารถแนะนำตนเอง หรือขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือเจ้าหน้าที่ทำการสอนเพื่อขอทำนัดได้

บริการล่ามทางโทรศัพท์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทางโรงเรียน ถ้าต้องการล่ามช่วยในการสอบถามของท่าน โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และขอล่ามภาษาของท่าน

บอกหมายเลขที่ต้องการติดต่อแก่พนักงานโทรศัพท์ เขาจะจัดหาล่ามให้ช่วยการสนทนาของท่านทางโทรศัพท์ บริการนี้ไม่ต้องเสียเงิน